

การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ

สถานีตำรวจภูธรตากใบได้ให้ชุดมวลชนสัมพันธ์ออกแนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบ โดยดำเนินงานตามชุมชน ตลาดนัด และย่านการค้าเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติ ตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่บ้านโคกใน ม.๒ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านโคกงู ม.๓ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.สภ.ตากใบ ได้เข้าร่วมกับโรงเรียนบ้านสะหรั่ง ที่บ้านทรายขาว ม.๒ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านเกาะสวาด ม.๕ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมอำเภอกเคลื่อนที่ ที่บ้านเกาะสวาด ม.๕ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.พร้อมชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความพอเพียง ที่บ้านใหญ่ ม.๓ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านทรายขาว ม.๒ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.พร้อมชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมลดขยะ ลดภาระของชุมชน ที่บ้านโคกสูง ม.๓ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการลดขยะในชุมชน วิธีการทำลาย การประยุกต์ใช้ และป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ



ชุด ตชส.พร้อมชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านโคกมะม่วง ม.๔ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้แนะนำประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม เรื่องความรู้ในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติตามเอกสารแผ่นพับนั้นๆ